

BÁO CÁO
Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Căn cứ Công văn số 39/HĐND-TH ngày 15 tháng 4 năm 2024 Hội Đồng nhân dân huyện Hớn Quản về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII. UBND xã báo cáo giải trình như sau:

Cử tri Điều Huỳnh Xuyên - ấp 5, xã An Khương (SĐT 0834637219): Cử tri rất mong được tỉnh, huyện xem xét chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành y tế như sau:

+ Căn cứ vào điểm a, khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ: Lực lượng tình nguyện viên tham gia nhập dữ liệu, ghi thông tin tờ khai cho người dân tiêm ngừa vắc xin COVID-19 sẽ được hưởng tiền hỗ trợ ngày công. Nhưng từ năm 2021 đến năm 2022 vẫn chưa được hỗ trợ tiền? nguyên nhân tại sao? Khi nào thì chi trả cho họ?.

Trả lời: Trong tháng 5/2022, UBND xã nhận hồ sơ từ trạm y tế và đã tổng hợp hồ sơ công tác hỗ trợ tình nguyện viên làm nhiệm vụ tiêm chủng vắc xin gửi phòng Tài Chính Kế Hoạch Huyện Hớn Quản xin kinh phí với số tiền đề nghị là : 34.710.000đ. Phòng Tài chính - kế Hoạch Huyện Hớn Quản có trả lời UBND xã An Khương thực hiện theo thông báo kết luận số 233/TB-UBND của UBND huyện Hớn Quản (thời điểm trên UBND Xã An Khương không nhận được thông báo trên do thành phần dự họp không có UBND xã) Tại mục 2 Thông báo kết luận số: 233/TB-UBND ngày 18/11/2021 Chủ tịch UBND Huyện có yêu cầu Trung tâm y tế Huyện có văn bản hướng dẫn UBND cấp xã định mức số lượng tình nguyện viên cần huy động hỗ trợ tiêm vắc xin để làm căn cứ chi trả tiền hỗ trợ, cho tới thời điểm hiện tại UBND xã chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Trung tâm y tế Huyện nên UBND xã không đủ cơ sở để làm hồ sơ xin kinh phí cho tình nguyện viên hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin trên địa bàn xã An Khương. Ngày 22/08/2022 UBND xã An Khương có làm tờ trình số 61/TTr-UBND gửi UBND, phòng Tài Chính - Kế Hoạch và Trung tâm y tế Huyện xin hỗ trợ kinh phí trên và có hướng dẫn cụ thể để thực hiện nhiệm vụ trên. (có kết luận và tờ trình kèm theo)

Cử tri Nguyễn Văn - ấp 4, xã An Khương (SĐT 0369185553): Một số hộ dân tại ấp 4 bị sai ranh giới đất và mặc dù đã hiến đất làm đường nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn không hiển thị đường. Mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ đo đạc và chỉnh lý, biến động, cấp lại giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất đúng cho các hộ dân.

Trả lời: Bản đồ địa chính xã An Khương đã được ký duyệt ngày 12/9/2023. Vì vậy các con đường đã được cập nhật, người dân có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp công chức địa chính xã để được hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thiết.

Cử tri Thị Gái - ấp 1, xã An Khương (SĐT 0988103987): Bà Xà Nâu và Kà Tum từ xưa đến nay là đất công để cho bà con chăn thả trâu bò và đánh bắt cá, vậy tại sao đến nay lại thuộc sở hữu ông Dương Bá Tuân. Mong các cấp chính quyền giải quyết và trả lời cho bà con ấp 1 được rõ.

Trả lời: Đất Bàu diện tích khoảng 10 ha, diện tích đất này không phải là đất công, hiện nay ông Dương Bá Tuân đang làm hồ sơ cấp mới GCN QSDĐ đối với diện tích đất trên theo bản án số 08/2019/HC-ST ngày 21/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước về việc khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Trên đây là báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của UBND xã An Khương./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- Đảng ủy - HĐND xã;
- CT, các PCT.UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Dương Kim Đương